



ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบล
ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความรู้ความสามารถ
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ตามที่ได้ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความรู้ความสามารถ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแจ้งให้ผู้สมัครสอบที่ได้ ดำเนินการสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบในการสมัครสอบครบถ้วนตามช่องทางการชำระเงินในวันและเวลาที่ ประกาศรับสมัครสอบกำหนด แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบตามประกาศนี้ ให้ติดต่อแก้ไขภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ หากไม่ดำเนินการตามกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิการสมัครสอบ ภาคความรู้ความสามารถในครั้งนี้นั้น

เนื่องจากได้มีผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบครบถ้วนภายใน วันและเวลาที่ประกาศรับสมัครสอบกำหนด แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบจึงได้แจ้งและจัดส่งหลักฐานตามที่ กำหนดเพื่อขอเพิ่มเติมรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความรู้ความสามารถ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร คณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่ง สายงานผู้บริหาร ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สมัคร จำนวน ๑ ราย ได้ดำเนินการสมัครถูกต้องและชำระค่าธรรมเนียมสอบภายในกำหนด แต่สาเหตุที่ไม่มีชื่อ เป็นผู้มีสิทธิสอบ เนื่องจากความผิดพลาดของหน่วยรับชำระเงิน ดังนั้น เพื่อให้การสรรหาพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ภาคความรู้ความสามารถ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามข้อเท็จจริง จึงประกาศแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความรู้ความสามารถเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน ๑ ราย ตามบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประธานคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบล
ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบล

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)

เลขประจำตัวสอบ

๓๑๑๐๒๓๘

นางสาว

อัจฉรา

ชื่อ - สกุล

สกุลปิยะรัตน์

